

Prince of Songkla University
ภาคผนวก
Pattani Campus

ภาคผนวก 1 แนวคำถามสัมภาษณ์

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล

จังหวัดปัตตานี

ตอนที่ 1 แนวคำถามสัมภาษณ์

วัตถุประสงค์	คำถามหลัก	คำถามต่อเนื่อง
วัตถุประสงค์ที่ 1. เพื่อศึกษาบริบทพื้นฐานของชุมชนในพื้นที่การพัฒนา นิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลจังหวัดปัตตานี	1. ท่านช่วยเล่าให้ฟังเกี่ยวกับชุมชนแห่งนี้ก่อนปี พ.ศ. 2546 ว่าในอดีตเป็นอย่างไรบ้าง	1) ประวัติความเป็นมาของชุมชน (สัมภาษณ์ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ผู้สูงอายุในชุมชน ค้นคว้าจากเอกสารที่มีจากหน่วยงานของรัฐ) 2) ด้านเศรษฐกิจ: ลักษณะการประกอบอาชีพของคนในชุมชนมีอะไรบ้าง ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน เช่น รายได้จากเกษตร-ปลูกข้าว สวนยาง เลี้ยงเป็ด ไก่ วัว ควาย / อาหารที่ไม่ต้องซื้อ เช่น ผักสวนครัว / ครอบครัวยุคหนึ่งมีอาชีพหลายอย่าง 3) ด้านสังคมและวัฒนธรรม: ลักษณะวัฒนธรรมของชุมชน เช่น วัฒนธรรมมลายู การเกิด แก่ เจ็บ ตาย แต่งงาน รวมถึงวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม พิธีกรรม ความเชื่อต่างๆ ความเชื่อเกี่ยวกับ

วัตถุประสงค์	คำถามหลัก	คำถามต่อเนื่อง
		<p>ที่ดิน และครอบครัว (ครอบครัวขยาย) การเดินทางไปขายแรงงานที่ประเทศมาเลเซีย</p> <p>4) ด้านศาสนา: ความเชื่อในการนับถือศาสนา จำนวนร้อยละของพุทธและมุสลิม จำนวนวัดและมัสยิด ประวัติวัดและมัสยิดที่สำคัญ และกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆ</p> <p>5) ด้านการเมือง: โครงสร้างทางการเมืองของชุมชน ความขัดแย้งและความสมานฉันท์</p> <p>-ชุมชนมีผู้นำอย่างเป็นทางการ เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และไม่เป็นทางการ เช่น ผู้นำศาสนา โต๊ะครู หรือไม้ และบุคคลเหล่านี้มีบทบาททางการเมืองในการให้ความช่วยเหลือดูแลชุมชนอย่างไรบ้าง</p> <p>6) สังเกตลักษณะของชุมชนทางกายภาพ เมือง ชนบท การตั้งบ้านเรือน</p> <p>7) เรื่องเล่า นิทาน ที่เกี่ยวข้องกับ</p>

วัตถุประสงค์	คำถามหลัก	คำถามต่อเนื่อง
<p>วัตถุประสงค์ที่ 2. เพื่อศึกษาลักษณะการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่การพัฒนานิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล จังหวัดปัตตานี</p>	<p>2.1 ชุมชนแห่งนี้มีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดตั้ง/สร้างนิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล อย่างไร</p>	<p>ประวัติความเป็นมาของชุมชน โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม</p> <p>1) การจัดตั้ง/สร้างนิคมอุตสาหกรรมสอดคล้องกับความต้องการของชาวบ้านหรือไม่อย่างไร ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผน (คิดและตัดสินใจ) หรือไม่อย่างไร</p> <p>2) ชาวบ้านเข้าใจผลกระทบ (ผลดีและผลเสีย) ของนิคมฯ ที่อาจจะเกิดขึ้นกับชุมชนในด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม</p> <p>3) ชุมชนมีส่วนร่วม การตัดสินใจในการสร้างนิคมฯ ตั้งแต่ต้น มีการวางแผนการประชุมร่วมกันกับหน่วยงานของรัฐ และบริษัทที่เกี่ยวข้อง และได้รับทราบถึงผลได้ผลเสียที่อาจจะเกิดขึ้นกับชุมชน การกำหนดแนวทางการพัฒนา</p>
	<p>2.2 แผนการสร้างนิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล ได้รับการปรึกษาหารือกับ</p>	<p>1) ชุมชนมีคณะกรรมการตัวแทนเข้าไปมีส่วนร่วมประเมินโครงการนิคมฯ และจะมีส่วนร่วมในการ</p>

วัตถุประสงค์	คำถามหลัก	คำถามต่อเนื่อง
	<p>ชุมชน (Public consultation)</p>	<p>ประเมินผลเอง อย่างไร ลักษณะของการปรึกษาหารือเป็นอย่างไร</p> <p>2) โครงการมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบและพิสูจน์ได้จากคณะกรรมการของชุมชนหรือตัวแทนของชุมชน</p> <p>4) องค์กรใดในชุมชนมีบทบาทและมีอำนาจในการผลักดันให้เกิดการเคลื่อนไหวต่อผลการดำเนินกิจกรรมของนิคมอาหารฮาลาล</p>
	<p>2.3 การตัดสินใจด้วยความชอบธรรม</p>	<p>1) โครงการนี้ได้รับประชาคมติเห็นพ้องจากชาวบ้าน มีการทำ EIA /HEIA</p>
	<p>2.4 การรับรู้ข่าวสาร</p>	<p>1) การมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่การพัฒนานิคมอุตสาหกรรมฯ เริ่มตั้งแต่ ปี โคขอให้ท่านเล่า เหตุการณ์ตั้งแต่เริ่มที่ช่วงเวลาที่บริษัท ฟาตอนิ อินดัสทรีส์ จำกัด เข้ามาซื้อที่ดิน ช่วงเวลานั้น ชาวบ้านทราบข่าว หรือไม่ อย่างไร หลังจากที่ได้ทราบข่าว ประชาชนในพื้นที่มี</p>

วัตถุประสงค์	คำถามหลัก	คำถามต่อเนื่อง
		<p>ปฏิบัติเป็นอย่างไรบ้าง</p>
	<p>2.5 การมีส่วนร่วมได้ส่วนเสีย ของโครงการที่มีต่อชุมชน</p>	<p>1) ด้านเศรษฐกิจ: ชุมชนคาดว่าจะ ได้ประโยชน์จากนิคมฯ ในด้าน ใดบ้าง เช่น การมีงานทำ รายได้จาก โรงงาน การนำสินค้า เช่นแพะ ปลา เข้ากระบวนการโรงงาน ฯลฯ ลูกได้ เรียนหนังสือ การประกอบอาชีพ รายได้ รายจ่าย การบริโภค</p> <p>2) ด้านสังคมและวัฒนธรรม: ชุมชน คาดว่าจะนิคมจะส่งผลกระทบต่อ ชุมชน เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> -การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับวิถีชีวิต ของประชาชน -การเปลี่ยนแปลงบทบาททาง เศรษฐกิจ เช่น การเปลี่ยนแปลง อาชีพเกษตร/ประมง มาเป็นอาชีพ รับจ้าง การเปลี่ยนแปลงสิทธิหรือ กรรมสิทธิ์ในการถือครองที่ดิน -การเปลี่ยนแปลงบทบาทภายใน ครอบครัว เช่น การเปลี่ยนแปลง หน้าที่ของผู้หญิงภายในบ้านจากที่

วัตถุประสงค์	คำถามหลัก	คำถามต่อเนื่อง
		<p>ต้องดูแลสมาชิกในครอบครัว ไปทำงานนอกบ้านทำให้มีเวลาปฏิสัมพันธ์ในครอบครัวน้อยลง</p> <p>3) ด้านศาสนา:</p> <ul style="list-style-type: none"> - การเปลี่ยนแปลงบทบาททางสังคม เช่น การเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ทางสังคม ได้แก่ การเข้าร่วมพิธีกรรม กิจกรรมต่างๆ ของชุมชน การไม่มีเวลาในการประกอบศาสนกิจ
<p>วัตถุประสงค์ที่ 3. เพื่อศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมที่อาจเกิดขึ้นจากการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล ต่อประชาชนในพื้นที่พัฒนานิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล จังหวัดปัตตานี</p>	<p>3.1 ท่านคิดว่าชาวบ้านในพื้นที่จะได้รับผลกระทบ ในด้านใดบ้าง อย่างไร</p>	<p>1) ด้านเศรษฐกิจ: การประกอบอาชีพ รายได้/รายจ่าย การบริโภค เปลี่ยนอาชีพประมงเป็นรับจ้าง</p> <p>2) ด้านสังคม: การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตของประชาชน เปลี่ยนไปในรูปแบบใด อย่างไรบ้าง มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านบทบาทภายในครอบครัว อย่างไรบ้าง (การเปลี่ยนแปลงในเรื่องความรับผิดชอบดูแลบุตรซึ่งเดิมเป็นบิดาแต่ปัจจุบันเป็นมารดา)</p>

ภาคผนวก 2 ภาพประกอบการวิจัย

เก็บข้อมูล : สัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย



เก็บข้อมูล : สำรวจพื้นที่

